

# **Phát huy vai trò báo chí, xuất bản thực hiện các nghị quyết về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh**

05:57 03/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 2/11/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí, xuất bản thực hiện các nghị quyết về phát triển thành phố.**

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

Toạ đàm được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng, tập hợp các giải pháp thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố góp phần thông tin đầy đủ, khách quan và sinh động nội dung các nghị quyết, chính sách đến mọi tầng lớp nhân dân. Tọa đàm tập trung chia sẻ, thảo luận các mô hình, giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm phát triển thành phố ở tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý của chính quyền thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.



*Đồng chí Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM phát biểu. Ảnh: PV.*

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển bên cạnh sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính quyền các cấp còn có vai trò và những đóng góp không thể thiếu của lực lượng báo chí, xuất bản. Báo chí luôn đồng hành, trách nhiệm và giám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn. Đồng thời, góp phần phản ánh trung thực, sinh động tình hình kinh tế - xã hội, đời sống và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân.

Báo chí đã khẳng định vai trò là một trong những kênh thông tin quan trọng xoay quanh đời sống, phản ánh tâm tư nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Báo chí đã chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều diễn đàn để tiếp nhận phản ánh, ghi nhận ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân và kiều bào trong và ngoài nước cùng hiến kế và xây dựng thành phố.

Ban tổ chức đã nhận được 65 báo cáo tham luận của các nguyên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, ... các chuyên gia trên các lĩnh vực. Trực tiếp tại

toạ đàm có 12 ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp giải pháp, định hướng cụ thể, trong việc “Phát huy vai trò báo chí, xuất bản thực hiện các nghị quyết về phát triển TP. Hồ Chí Minh”.



*Đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại toạ đàm\_Ảnh: PV.*

Phát biểu tham gia thảo luận, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: “Báo chí chú trọng nắm bắt tình hình thực tiễn, làm tốt công tác truyền thông chính sách, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả to lớn mang lại cho người dân. Báo chí cũng góp phần phát hiện những vấn đề bất cập, phản biện, góp ý để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, nhất là về cơ chế, chính sách, thậm chí là những sai sót trong quá trình thực hiện để thành phố có giải pháp khắc phục. Các giải pháp truyền thông về các nghị quyết sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Qua đó tạo sự liên kết, đồng thuận, đồng lòng thực hiện hiệu quả nghị quyết.



*"Điểm thuận lợi của TP Hồ Chí Minh là có nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trú đóng trên địa bàn..." đồng chí Phạm Phương Thảo, Nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh chia sẻ. Ảnh: PV.*

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh niên nhìn nhận: "Từ thực tiễn cho thấy khi truyền thông đi trước, đúng thời điểm sẽ mang lại hiệu quả, nhận được sự đồng thuận từ nhân dân. Các chủ trương, chính sách mang tính đột phá, tạo động lực luôn được dư luận quan tâm, đặc biệt là nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Chính vì thế các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở ngành cần đồng thuận, trong định hướng xuyên suốt cùng các cơ quan báo chí. Cần phải có định hướng thông tin rõ ràng và có chiều sâu, kế hoạch dài hạn, nội dung cụ thể, thời điểm phù hợp..."

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, TP. Hồ Chí Minh là địa bàn hoạt động báo chí sôi động, có thực tiễn phong phú và sự cởi mở trong trao đổi, tiếp nhận thông tin. Lãnh đạo thành phố cần quan tâm, tạo điều kiện để báo chí phát huy vai trò của mình đóng góp vào sự phát triển chung.

Bên cạnh đó, người được cung cấp phát ngôn báo chí phải am hiểu và tâm huyết với những chính sách mà sở ngành, địa phương mình quản lý. Về cơ chế đặt hàng báo chí, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn dẫn chứng Chỉ thị 07/2023 của Thủ tướng đã cho cơ chế và thực tế TP. Hồ Chí Minh đã áp dụng nhiều năm trước. Tuy nhiên, thủ tục của cơ chế đặt hàng báo chí cần thông thoáng hơn, tập trung vào các cơ quan báo chí chủ lực để giúp báo chí có thêm nguồn lực, phát huy vai trò dẫn dắt trong truyền thông chính sách.

Kết thúc tham luận, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận các ý kiến góp ý, tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy những vấn đề trọng tâm, đề xuất nội dung định hướng báo chí - xuất bản tuyên truyền trong thời gian tới.



*Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhìn nhận những đóng góp, chia sẻ của các cơ quan báo chí\_Ảnh:  
PV.*

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhìn nhận, tọa đàm đã lắng nghe, thảo luận nhiều nội dung, ý kiến đóng góp quan trọng. Bên cạnh đó các Nghị quyết được Trung ương, Quốc hội ban hành về phát triển thành phố đã thể hiện sự thống nhất với ý chí và quyết tâm cao, sự tin tưởng của Đảng

và của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất đối với thành phố.

Qua thực tiễn cho thấy các cơ quan báo chí - xuất bản đóng vai trò trong công tác truyền thông các Nghị quyết về phát triển TP. Hồ Chí Minh. Nhiều tham luận trực tiếp tại tọa đàm đã khẳng định vai trò của công tác truyền thông các nghị quyết về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách, đóng vai trò vô cùng cốt lõi không chỉ với các sáng kiến liên kết vùng cho TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, mà tác động của nó còn bao trùm lên tất cả các hoạt động nhà nước....

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/tphcm-toa-dam-%E2%80%9Cphat-huy-vai-tro-bao-chi-xuat-ban-thuc-hien-cac-nghi-quyet-ve-phat-trien-thanh-pho-ho-chi-minh%E2%80%9D>